



## แถลงข่าว

### เรื่อง สถานการณ์ความรุนแรง อันเกิดจากการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น

เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองได้ประสบกับปัญหาและนำไปสู่วิกฤตของบ้านเมือง และต่อมาเหตุการณ์ได้เริ่มคลี่คลายเมื่อฝ่ายตุลาการได้ร่วมดำเนินการแก้ปัญหาโดยให้มีการเลือกตั้งใหม่ รวมทั้งเกิดกระบวนการสรรหาคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหม่ ซึ่งทุกฝ่ายได้พยายามร่วมมือกันเพื่อให้มีการปฏิรูปการเมือง โดยมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ทางการเมืองให้เกิดความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าขณะนี้ ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ความรุนแรงจากกรณีเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมสนับสนุนกับกลุ่มต่อต้าน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 , 20 และ 21 สิงหาคม 2549 ณ สถานที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการและ คูแผล ความสงบเรียบร้อยอยู่เป็นจำนวนมาก นั้น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว และเห็นว่าการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็นและความเชื่อทางการเมือง เป็นสิทธิเสรีภาพที่ทุกฝ่ายสามารถแสดงออกได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงขอเรียกร้องในเรื่อง

#### 1. เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็น

ขอให้ทุกฝ่ายชุมนุมด้วยความสงบ และปราศจากอาวุธ ยึดและปฏิบัติตนภายใต้หลักการเคารพสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ โดยทุกฝ่ายต้องเคารพสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติมีหน้าที่ จะต้องดูแลและป้องปรามมิให้มีการทำร้ายร่างกายกัน อันจะนำไปสู่เหตุการณ์บานปลายรุนแรงขึ้น สำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 , 20 และ 21 สิงหาคม 2549 นั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ดำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว

## 2. การรื้อถอนเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธ

จากสถานการณ์ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและกลุ่มผู้ที่ต่อต้าน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นั้น เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างการเมือง อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่จะขัดขวางหรือห้ามมิให้มีการชุมนุมเพื่อให้อาจจนถึงวันเลือกตั้ง เช่นกรณีปรากฏในสื่อมวลชนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายให้ทุกจังหวัด เข้มงวดเรื่องการชุมนุม และกล่าวทำนองว่า หากจังหวัดใดมีการประท้วงนายกรัฐมนตรียะถือว่าเป็นความบกพร่อง นั้น เท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ

## 3. ความเข้าใจผิดเรื่องประชาธิปไตยจนนำมาสู่วิกฤตทางการเมืองในครั้งนี้

ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ส่วนหนึ่งที่สำคัญมีสาเหตุมาจากความเข้าใจผิดในหลักการและหลักปฏิบัติประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยึดแต่กติกการเลือกตั้งและถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เพราะแท้ที่จริงแล้ว การเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการ ได้มาซึ่งสิทธิอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น แต่เมื่อภายหลังการเลือกตั้งแล้ว พรรคการเมืองใดได้เสียงข้างมากจะต้องบริหารและปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตามกระบวนการ และขั้นตอนของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้และต้องยึดถือหลักการและหลักปฏิบัติประชาธิปไตย เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีโอกาสในกระบวนการพัฒนา มิเช่นนั้นก็จะทำให้ สิทธิอำนาจอันได้มาจากการเลือกตั้งกลับกลายเป็นระบอบอำนาจเบ็ดเสร็จ ซึ่งเท่ากับเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนั่นเอง

## 4. เป้าหมายการปฏิรูปการเมือง

เพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาวิกฤตทางการเมืองในครั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงขอเรียกร้องให้ทุกๆ ฝ่าย และประชาชนคนไทยทั้งมวลได้สมัครสมานร่วมมือร่วมใจกัน ทำการปฏิรูปการเมืองเพื่อเปิดช่องทางให้ประเทศชาติอันเป็นที่รักและหวงแหนของเราทุกคน ได้เข้าสู่ครรลองแห่งระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์สืบไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

25 สิงหาคม 2549